

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

กองแผนงาน กรมอนามัย

ที่	แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก							
1	ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	1	เรื่อง	ต.ค. 65	ธ.ค. 65	ทบทวนข้อมูลจากเอกสาร และเว็บไซต์ มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (DGA) สพร	กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	ดำเนินการ เรียบร้อย รอบ 5 เดือนแรก
2	กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย	1	ฉบับ	พ.ค. 65	ธ.ค. 65	กำหนดแหล่งข้อมูลหลักที่มีบริบทและเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล		
3	แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	ฉบับ	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65	กำหนดให้มีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน		
4	จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค. 66	ม.ค. 66	1. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของกรมอนามัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก		

ที่	แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค. 66	ก.พ. 66	1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกรม อนามัย ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของมาตรฐาน ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล	ดำเนินการ เรียบร้อย รอบ 5 เดือนแรก
6	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูล	7	วัน	ก.พ. 66	ก.พ. 66	1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่งของ ผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตาม มาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของ ผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายผู้ให้บริการ 3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความ แม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแผนงานที่ กำหนด 4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้ง กระบวนการทำงาน		
7	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	3	ช่องทาง	ก.พ. 66	มี.ค. 66	สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ		

ที่	แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	มี.ค. 66	มิ.ย. 66	1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกรม อนามัย ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของมาตรฐาน ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล	
9	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูล	7	วัน	มิ.ย. 66	มิ.ย. 66	1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่งของ ผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตาม มาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของ ผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายผู้ให้บริการ 3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความ แม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแผนงานที่ กำหนด 4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้ง กระบวนการทำงาน		
10	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	3	ช่องทาง	ก.ค. 66	ก.ค. 66	สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ		